

# ม.แม่ฟ้าหลวงฉลองครบรอบ 8 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 8 ปีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูป บริเวณลานดาว ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมคับคั่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าวันที่ 25 ก.ย.49 ถือเป็นวันสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้ก่อตั้งครบรอบปีที่ 8 โดยได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูป บริเวณลานดาว ภายในมหาวิทยาลัย มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมจากนั้นในเวลา 09.30 น. รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีได้กล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีทำบุญครบรอบ 8 ปี พร้อมมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้า ส่วนในภาคบ่าย เวลา 16.00 น. มีการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานม.ฟ.ฉลองครบรอบ 8 ปี การก่อตั้ง รุกสร้างคนสร้างคุณภาพสู่ปีที่ 9 ของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้ชื่องานว่า รายงานประชาชน โดยมี อธิการบดีบรรยายสรุป ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย นายวรชัย อุดตมะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย นายเรียบ นราดิศร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วน

ราชการจังหวัดเชียงใหม่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และองค์กรต่างๆ ร่วมรับฟัง ส่วนภาคค่ำ เวลา 18.00 น. ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรอง แก่ผู้ร่วมงานจากทุกภาคส่วน ณ อาคารสันตนาการ

อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 8 นับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2541 ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ช่วยกันทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการทำงานเพื่อสืบสานปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าแม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย และมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การนำความรู้สู่ปวงชน พร้อมทั้งการบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สำหรับการก้าวสู่ปีที่ 9 มหาวิทยาลัยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตบนพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ทั้งอาจารย์ผู้สอน พร้อมมุ่งเน้นการเปิดสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่ผู้อื่นยังไม่ดำเนินการ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อสนองเจตนารมณ์ที่จะเน้นการสร้างคนสร้างคุณภาพ และสิ่งที่สำคัญคือการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนีในการปลูกป่าสร้างคน

